

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ.ค. ๕๕๓	เม.พ.ค. ๕๕๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาววิจิตรมา	วีชัยดี	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ช.บ.	การฝึกอบรม	"การบริหารงานรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ ๑๐๑	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำผลการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบของทางราชการไปจัดระบบและบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมกับการกิจ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่สังกัด	ณ ห้องประชุม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ฝึกอบรม ประธานาณัติจังหวัดสระบุรี	๕ ต.ค. ๕๕๓	๑๘ ต.ค. ๕๕๓	๑๓ วัน	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	-	✓	-	-	-	-	-
๒	นางสาวอริ	อภิ.ศหาพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ช.ก.	การสัมมนา	การพัฒนาศักยภาพการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก	เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก ได้รับทราบสถานการณ์ด้านยาเสพติดและนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตลอดจนการดำเนินงานของกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร	๑๑ ต.ค. ๕๕๓	๔ พ.ย. ๕๕๓	๕ วัน	ศูนย์อำนาจการป้อม	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๓	นางสาวเพ็ญพิชชา	สิริสังข์วรรณดี	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ช.บ.	การสัมมนา	การพัฒนา ศักยภาพการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก		ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร	๑๑ ต.ค. ๕๕๓	๔ พ.ย. ๕๕๓	๕ วัน	ศูนย์อำนาจการป้อม	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๓ ราย แยกเป็นฝึกอบรม ๑ ราย สัมมนา ๒ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๒ หลักสูตร